

Đánh giá Dự án: Truy tìm Phân số Tư duy Tự đánh giá

Chuẩn bị Thảo luận Tư duy Tự đánh giá

Đánh giá các kỹ năng của mình trong việc khái quát hóa và đưa ra suy đoán trước khi buổi thảo luận với giáo viên và sẵn sàng đưa ra ví dụ lý giải tại sao em cho mình đánh giá đó.

Phiếu Khái quát hóa

	4	3	2	1
Xác định Mô hình	Tôi tìm thấy các mô hình chung và mô hình khác trong các sự vật và các con số giúp tôi hiểu thêm về thế giới xung quanh mình.	Tôi tìm thấy các mô hình có ý nghĩa về các con số và thế giới xung quanh tôi.	Đôi khi các mô hình tôi tìm thấy là về những điều không quan trọng hoặc không có nghĩa.	Tôi không thấy được các mô hình trong các nhóm sự vật.
Diễn đạt Mô hình	Tôi sử dụng các mô hình để đưa ra kết luận về những gì tầm quan trọng của một nhóm sự vật.	Đôi lúc tôi có thể sử dụng các mô hình để đưa ra những kết luận đúng đắn về các nhóm sự vật.	Các kết luận của tôi về các nhóm sự vật thường không đề cập hết được tất cả các thành viên trong nhóm.	Những nhận định của tôi về các nhóm sự vật chưa mô tả được những đặc điểm chung của chúng.
Sử dụng Mô hình để Khái quát hoá	Tôi sử dụng các mô hình mình quan sát để hiểu được những điều mới mẻ.	Tôi thường sử dụng các mô hình mình quan sát để hiểu được những điều mới mẻ.	Được người khác giúp đỡ, đôi khi tôi sử dụng các mô hình mình quan sát để hiểu được những điều mới mẻ.	Tôi không sử dụng các mô hình mình quan sát để hiểu được những điều mới mẻ.

Phiếu Đưa ra Suy đoán

	4	3	2	1
Tạo Liên kết	Tôi cân nhắc kỹ lưỡng thông tin mới và sử dụng những gì tôi đã biết để đưa ra những suy đoán và kết luận hợp lý. Tôi có thể đọc và suy nghĩ về các mối liên kết.	Tôi sử dụng kiến thức nền của mình để rút ra các kết luận hợp lý.	Được người khác giúp đỡ, đôi khi tôi sử dụng những hiểu biết sẵn có và những gì đang học để đưa ra những kết luận.	Tôi thường xuyên nghĩ về những thông tin chính xác mà tôi đang học và không dùng nó để đưa ra bất cứ suy đoán nào.

Kiểm tra	Tôi thường xuyên đưa ra các suy đoán mới và thay thế các suy đoán cũ (nếu cần) ngay khi có thêm thông tin.	Tôi có thể khẳng định khi thấy suy đoán của mình không chính xác tôi sẽ đưa ra những suy đoán mới trên cơ sở những gì mình biết.	Khi được nhắc nhở, tôi sẽ biết được những suy đoán của mình sai và đưa ra những suy đoán mới.	Tôi thường không thay đổi những suy đoán của mình hay đưa ra những suy đoán mới.
-----------------	--	--	---	--